



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ สส. ๕๑๐๐๓/ ๐๖๐ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

เรื่อง ส่งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ

พร้อมนี้ กองแผนและงบประมาณขอส่งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑ ชุด มาเพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด

-เพื่อโปรดทราบ

-เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลดังกล่าวฯ ในเว็บไซต์ต่อไป

(นางกำไล หอสกุล)

เจ้าพนักงานธุรการ ๖ว

(นางสุรัตติกาล เตมีຍบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นาง / ต. เนิม

(นางสาวขวัญใจ หอสกุล)

หัวหน้าสำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ฉบับทบทวนประจำปี ๒๕๕๘

(สำหรับจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ดำเนินการประชุม เพื่อจัดทำและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม (สำหรับจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับจังหวัดจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการร่วมกันภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมแจ้งกรอบฯ ไปยังคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอำเภอ จึงขอประกาศใช้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม (สำหรับจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพิสิฐ เสือสมิง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ฉบับทบทวนประจำปี ๒๕๕๘

(สำหรับจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
<p>๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>๑.๑ พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๑.๒ พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ำ</p> <p>๑.๓ จัดทำผังเมืองและผังเมืองรวม</p> <p>๑.๔ พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภคและเพื่อการเกษตร</p>
<p>๒. การพัฒนาด้านสาธารณสุข การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐานยกระดับการบริการทางการแพทย์ เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย ป้องกัน แก้ไข ควบคุมโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ</p> <p>๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การกีฬานันทนาการ ให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส</p> <p>๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์</p> <p>๒.๔ พัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้ความเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๒.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน</p> <p>๒.๖ สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันการ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>๒.๗ ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และวัฒนธรรมประเพณีเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p>
<p>๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย</p>	<p>๓.๑ บริหารจัดการการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด</p> <p>๓.๓ ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร</p> <p>๓.๔ จัดระเบียบชุมชนเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติด</p>

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการพัฒนา
<p>๔. การพัฒนาและการส่งเสริม เกษตรกรรม การลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว</p>	<p>๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ำลำคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และปลูกจิตสำนึกให้รักถิ่นเกิด</p> <p>๔.๒ ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว</p> <p>๔.๓ ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ เอกชน องค์กร ชุมชน/เครือข่ายในการ พัฒนาอาชีพ เกษตรกรรม การประมง การลงทุน พาณิชยกรรม การบริการเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน และส่งเสริมทักษะความรู้ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</p> <p>๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร และประมง รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสามารถขยายเครือข่ายการตลาด สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p> <p>๔.๕ คัดกรองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน</p> <p>๔.๖ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา และบริหาร การเกษตร และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติโดยยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p>
<p>๕. การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน</p>	<p>๕.๑ อนุรักษ์ พันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม</p> <p>๕.๒ บริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย</p> <p>๕.๓ บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ ๓ น้ำ</p> <p>๕.๔ เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะริมตลิ่ง แม่น้ำลำคลองและ ชายฝั่งทะเล</p>
<p>๖. การพัฒนาด้านการบริหาร กิจการบ้านเมืองและสังคม ที่ดี</p>	<p>๖.๑ เติบโต พัทธ์ักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์</p> <p>๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๖.๓ พัฒนาความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข</p> <p>๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๖.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนา หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ</p> <p>๖.๖ ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน บำรุงรักษา/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และพัฒนาระบบการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย</p>